

สรุปภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

นโยบายด้านความช่วยเหลือทางการเงินของ Houston Methodist

Houston Methodist ใต้ให้พันธสัญญาในการให้การดูแลสงเคราะห์แก่บุคคลผู้ซึ่งไม่มีการประกันสุขภาพ มีการประกันสุขภาพแต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการรับความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล

หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่สามารถชำระเงินได้

สำหรับการดูแลรักษาแบบฉุกเฉินและการดูแลรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์ตามพื้นฐานสถานภาพทางการเงินของคุณ

รายได้ครอบครัวของผู้ป่วยอยู่ที่หรือต่ำกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ของการคำนวณของรัฐบาลระดับความยากจน (FPL) มีคุณสมบัติในการขอรับบริการฟรี และผู้ป่วยซึ่งรายได้ครอบครัวสูงกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่สูงกว่า 400 เปอร์เซ็นต์ของ FPL มีคุณสมบัติขอรับส่วนลดค่าบริการ อัตราส่วนลดนี้ไม่เกินจำนวนโดยเฉลี่ยที่ Houston Methodist จะได้รับจ่ายโดยบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนและเมดิแคร์ รวมถึงการจ่ายเงินใดๆของผู้ป่วยในรูปแบบฟอร์ม การจ่ายร่วมและประกันร่วม

คุณไม่จำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้าหรือจัดการผ่อนชำระเป็นงวดสำหรับบริการแบบฉุกเฉินและบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นก่อนการให้บริการบริการ อย่างไรก็ตาม

หากคุณได้ถูกกำหนดให้ต้องชำระเงินในจำนวนที่ได้รับส่วนลด

และคุณไม่สามารถชำระเงินจำนวนที่ได้รับส่วนลดได้เต็มจำนวนหลังจากที่ได้รับการบริการ Houston

Methodist จะพยายามเก็บเงินจำนวนที่ได้รับส่วนลดนี้ Houston Methodist

จะจัดให้มีการชำระเงินตามที่ร้องขอในใบเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน

หากคุณไม่สามารถชำระเงินในจำนวนที่ได้รับส่วนลดในการชำระเงินงวดเดียว Houston Methodist

เสนอทางเลือกการขยายเวลาการชำระเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวนใด ๆ

ที่ได้รับส่วนลดซึ่งค้างจ่ายจะถูกส่งต่อไปให้หน่วยการเรียกเก็บเงินบุคคลที่สามเพื่อพยายามเรียกเก็บเงินต่อไป

การปฏิบัติงานของหน่วยการเรียกเก็บเงินบุคคลที่สามจะไม่รวมถึงสิทธิ์ยึดหนี้ส่วนตัว

การดำเนินคดีตามกฎหมายหรือการแจ้งให้สำนักงานเครดิตทราน

สำเนานโยบายการช่วยเหลือทางการเงินของ Houston Methodist, ใบสมัครการขอความช่วยเหลือทางการเงิน และนโยบายการเรียกเก็บเงินสามารถขอรับได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ที่เว็บไซต์

www.HoustonMethodist.org/Billing

และมีบริการให้ที่แผนกการรับและการลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยติดต่อสำนักงานธุรกิจส่วนกลางที่ (ท้องถิ่น) 832-667-5900, (โทรฟรี) 877-493-3228 และสามารถขอได้โดยทางไปรษณีย์ที่ :

Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450

นโยบายความช่วยเหลือทางการเงินและนโยบายการเรียกเก็บเงินซึ่งเป็นการสรุปในภาษาที่เข้าใจได้ง่ายนี้ มีบริการให้ในภาษาต่าง ๆ ตามรายชื่อการติดต่อข้างต้น

หน่วยการช่วยเหลือทางการเงินของ Houston Methodist พร้อมตอบคำถามต่าง ๆ

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน และเพื่อช่วยเหลือคุณด้วยขั้นตอนการสมัคร

คุณสามารถติดต่อหน่วยการช่วยเหลือทางการเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 7:00 น. ถึง

19:00 น. และในวันเสาร์ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น. ที่ 832-667-5900 หรือ 877-493-3228

เมื่อคุณกรอกใบสมัครรับความช่วยเหลือทางการเงินเสร็จแล้ว

กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นทั้งหมดและส่งไปรษณีย์มาที่ หน่วยความช่วยเหลือทางการเงิน

ดูรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง หรือแฟกซ์ถึง หน่วยความช่วยเหลือทางการเงินที่หมายเลข 832-667-5995